

AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THÁI THỤY

Chung tay phát triển kinh tế biển

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh huyện Thái Thụy đã có rất nhiều doanh nghiệp, ngư dân sử dụng để đầu tư cho lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước vươn lên làm giàu với lợi nhuận mỗi năm lên đến hàng tỷ đồng.



Trại ương dưỡng tôm giống của ông Đỗ Quang Bốn, Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam.

Ông Đỗ Quang Bốn, Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam (xã Thái Thượng) đã gần bó với Agribank Chi nhánh huyện Thái Thụy hàng chục năm nay, nói nghiệp từ thời bố làm kinh doanh nhỏ lẻ đến lúc ông tiếp quản trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân. Năm 2018, được sự tiếp sức của Agribank Chi nhánh huyện Thái Thụy với số vốn vay 3 tỷ đồng, ông Bốn đã mạnh dạn vay thêm vốn để đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trong nhà bạt với diện tích 5ha tại vùng đất bãi bồi ven biển thuộc xã Thái Thượng; sản lượng hàng năm đạt trên 300 tấn, doanh thu ước đạt 40 - 50 tỷ đồng. Từ mô hình nuôi tôm thành công, ông Bốn chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản cho các hộ tại địa phương và chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ trong xã và ở các địa phương khác, giúp nhau làm giàu trên chính mảnh

đất quê hương, đồng thời góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ông Bốn chia sẻ: Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao quan trọng nhất vẫn là vốn vì mỗi lần đầu tư số tiền rất lớn. Do đó, trước khi vay tôi đã tìm hiểu rất nhiều mới quyết định chọn nguồn vốn của Agribank. Ngân hàng cũng có nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, người dân nên tôi yên tâm đầu tư sản xuất, từ đó tăng được hiệu quả kinh tế và thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng.

Thụy Xuân là một trong những xã ven biển của huyện Thái Thụy có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế biển. Hiện nay, lĩnh vực nuôi trồng và khai thác, chế biến thủy hải sản trên địa bàn xã được duy trì và phát triển, tổng giá trị sản xuất những năm gần đây đạt hơn 70 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng giá trị sản xuất của xã. Theo ông

Lê Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã: Toàn xã hiện có gần 600 hộ vay vốn của Agribank Chi nhánh huyện Thái Thụy để đầu tư lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản với tổng dư nợ 212 tỷ đồng. Đa số các hộ vay vốn để đầu tư vào nuôi tôm, cá nước lợ và nâng cấp, cải hoàn tàu thuyền khai thác thủy hải sản, phát triển cơ sở chế biến thủy hải sản. Các hộ vay vốn của ngân hàng làm ăn rất hiệu quả, trả nợ đúng hạn. Có thể khẳng định nguồn vốn vay của Agribank Chi nhánh huyện Thái Thụy có vai trò rất lớn không chỉ giúp xã phát triển kinh tế biển mà còn góp sức vào việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nhiều năm qua, Agribank Chi nhánh huyện Thái Thụy luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để

triển khai các chính sách tín dụng, nhất là chính sách phát triển kinh tế biển. Hiện tổng nguồn vốn của Agribank Chi nhánh huyện Thái Thụy đạt gần 4.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 2.200 tỷ đồng với gần 8.000 khách hàng đang vay vốn, trong đó cho vay lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 86%. Từ nguồn vốn ngân hàng, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình, ngư dân có điều kiện đầu tư mở rộng mô hình nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế biển của huyện. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Thái Thụy cho biết: Trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của đơn vị, hàng năm chúng tôi xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện gói tín dụng cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Huyện ven biển Thái Thụy có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế biển, do đó, những năm qua, đơn vị đã tăng cường đầu tư cho lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, nhất là đầu tư cho các ngành nghề có nhiều tiềm năng, thế mạnh. Trong đó, đầu tư cho các hợp tác xã, tổ hợp tác cũng như các doanh nghiệp, hộ dân, ngư dân nhằm phát triển nghề nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy hải sản mang lại giá trị kinh tế cao.

TRẦN TUẤN

Niềm vui trên cánh đồng bí Duyên Hải



Xã Duyên Hải được xem là "thủ phủ" trồng bí đỏ củ lạc của huyện Hưng Hà. Thời điểm này, trên khắp các cánh đồng, người dân đang tất bật thu hoạch bí. Tín hiệu đáng mừng là bí thu hoạch tới đâu đều được các thương lái thu mua hết tới đó. Niềm vui của người dân được nhân đôi vì bí được mùa, được giá.

Về xã Duyên Hải những ngày này, không khí sôi động thu hoạch bí vụ đông hòa cùng niềm vui được mùa, được giá thể hiện trên nét mặt rạng rỡ của người nông dân. Tại các thửa ruộng, bí sai trĩu quả, người cắt, người cân, người xếp bí lên xe chuyển về nơi tập kết thu mua rất khẩn trương. Bà Đỗ Thị Thoa - một trong những hộ có diện tích trồng bí lớn nhất xã cho biết: Năm nay giá bí thu hoạch được 1,5 mẫu bí. Từ khi thu hoạch đến nay tôi đã xuất bán được hơn 3 tấn với giá bán 8.000 - 10.000 đồng/kg. Bí vụ này sai quả, quả to, đều, thu hoạch đến đâu đóng bao và cân ngay tại

ruộng đến đó. Với giá như hiện nay, trừ chi phí tôi thu lãi 4 - 4,5 triệu đồng/sào.

Trên con đường nội đồng được đổ bê tông rộng thênh thang, chúng tôi gặp ông Nguyễn Hữu Nin, thôn Khả Đông đang kéo xe bí đầy ắp về điểm tập kết thu mua. Ông Nin phấn khởi chia sẻ: Năm nay chúng tôi tiếp tục được huyện, xã hỗ trợ về giống, thủy lợi và liên kết đầu ra nên người dân yên tâm mở rộng diện tích trồng bí. Đây là loại cây ngắn ngày, dễ trồng, từ khi trồng đến khi thu hoạch chỉ khoảng 3 tháng và cho thu hoạch liên tục từ 4 - 5 lứa. Từ một mẫu ruộng trồng bí, mỗi năm tôi thu lãi hàng chục triệu đồng. Do vậy năm nào gia đình tôi cũng mượn thêm ruộng của người thân để trồng bí, vừa góp phần duy trì phong trào trồng cây vụ đông của xã vừa nâng cao đời sống cho gia đình.

Sau khi xuất bán lứa bí đầu tiên, bà Đỗ Thị Thê, thôn Khả Đông thu lãi gần 10 triệu đồng, đây là mức thu nhập cao đối với người nông dân. Không giấu

niềm vui, bà Thê cho hay: Ngày nào chúng tôi cũng có mặt tại ruộng để thu hoạch bí. Giá bí năm nay cao hơn năm trước từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, năng suất cũng tăng, được mùa, được giá nên chúng tôi rất phấn khởi.

Đang vào vụ thu hoạch chính nên thương lái tập trung thu mua bí tại hầu hết các cánh đồng trong xã. Mỗi ngày trung bình có 5 xe ô tô lớn nhỏ về địa phương để thu mua bí. Ông Nguyễn Văn Bản, thương lái đến từ tỉnh Hải Dương cho biết: Bí đỏ củ lạc rất được thị trường ưa chuộng. Mỗi ngày tôi thu mua cho bà con trong xã 5 - 7 tấn.

Mặc dù chịu nhiều yếu tố tác động của thời tiết nhưng nông dân xã Duyên Hải vẫn luôn hưởng ứng sôi nổi phong trào thi đua sản xuất vụ đông và là địa phương đứng top đầu của huyện. Vụ đông năm nay, xã gieo trồng 229ha cây màu, trong đó 171ha bí đỏ củ lạc. Ông Nguyễn Xuân Luyến, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Bí đỏ củ lạc được trồng trên

đồng đất Duyên Hải đã hàng chục năm nay, diện tích năm sau luôn tăng so với năm trước. Để khuyến khích bà con mở rộng diện tích, yên tâm sản xuất, HTX đã tổ chức các tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc cây bí để bà con chủ động nắm bắt, rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tế. Đồng thời, HTX liên kết với các công ty ở Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Đến thời điểm này, trên 90% diện tích bí đỏ đã được xã viên thu hoạch, ước tính đạt hàng trăm tấn quả.

Về xã Duyên Hải vào những ngày thu hoạch bí, hình ảnh thường gặp là những chiếc xe tải từ khắp nơi về nhận hàng, cánh nhà dân biến trở tấp nập. Thành quả từ những giọt mồ hôi cần mẫn, chăm chỉ đã mang lại cuộc sống no ấm cho người nông dân và là minh chứng rõ nét về hiệu quả liên kết sản xuất, bao tiêu nông sản giữa địa phương với doanh nghiệp.

THANH THỤY

THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG

Môi trường sạch, đẹp

Cũng như nhiều địa phương khác, những năm gần đây, ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt trở thành nỗi lo của thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương). Nhưng nhờ làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt mà môi trường sống của người dân thị trấn đã xanh, sạch, đẹp hơn.

Thị trấn Kiến Xương có 16 tổ dân phố với gần 13.000 nhân khẩu, ước tính mỗi ngày có khoảng 4 tấn rác thải sinh hoạt thải ra môi trường. Với lượng rác lớn nên công tác thu gom

và xử lý rác thải được chính quyền thị trấn đặc biệt quan tâm. Hiện, thị trấn có 2 khu xử lý rác thải tập trung là lò đốt kết hợp với chôn lấp và khu chôn lấp tập trung. Hàng năm, UBND thị trấn đều triển khai để án thu gom, xử lý rác thải và thống nhất mức phí thu gom rác thải sinh hoạt của người dân. Nhờ duy trì hoạt động hiệu quả của 2 tổ thu gom rác thải với 20 thành viên và tổ xử lý rác thải với 4 thành viên mà lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn đã được thu gom triệt để trong ngày. Ông Vũ Khắc Chính,

tổ thu gom rác thải khu Giang Đông, thị trấn Kiến Xương cho biết: Công việc mùa nóng, mùa lạnh vất vả, làm suốt ngày từ 3 giờ sáng, chiều tối lại thị gom tiếp. Chúng tôi xác định vì môi trường xanh, sạch cho nhân dân, cho cộng đồng nên làm việc hết mình. Còn theo bà Lê Thị An, tổ xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Kiến Xương thì do dân số thị trấn đông, lượng rác thải hàng ngày rất lớn nên khối lượng công việc nhiều. Vì vậy, 4 thành viên trong tổ xử lý rác thải phải làm việc hơn 8 tiếng/ngày để phân

loại, hong khô rác trước khi đưa vào lò đốt. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Thị Kim Tuyền cho biết: Hiện nay thị trấn có 2 khu xử lý rác thải tập trung bằng hình thức chôn lấp và lò đốt kết hợp chôn lấp. Khu xử lý rác thải tập trung bằng lò đốt đã xuống cấp sau gần 10 năm sử dụng. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2022, UBND thị trấn đã trích ngân sách hơn 100 triệu đồng nâng cấp, sửa chữa lò đốt rác thải. Tuy nhiên, do lò đốt rác thải sinh hoạt được đầu tư đã lâu, nhiều bộ phận máy móc xuống cấp nên lượng rác đốt chỉ đạt 50 - 60%, còn lại chôn lấp. Về lâu dài, địa phương mong muốn các cấp, các ngành sớm triển khai để án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung quy mô cấp huyện để bảo đảm cho việc xử lý hết lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày trên địa bàn.

Với phương châm "sạch từ mỗi gia đình, khu dân cư", các đoàn thể tích cực triển khai các phong trào nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) của người dân như: Phong trào "5 không, 3 sạch" do Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn phát động và làm nòng cốt thực hiện; ngày chủ nhật xanh của Đoàn Thanh niên; mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường" của MTTQ... đã thu hút và nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân. Khi người dân nhận thấy BVMT mang lại lợi ích thiết thực đã chung sức góp ngày công, kinh

phí xây dựng các công trình vệ sinh môi trường như bể chứa rác, phương tiện vận chuyển, bãi xử lý rác, đồng thời cùng tham gia vệ sinh đường phố, khu dân cư, tạo cảnh quan sạch, đẹp. Đặc biệt, trong cách nghĩ, tập quán sinh hoạt hàng ngày của người dân về môi trường đã có sự chuyển biến tích cực. Các hộ dân tự giác nhắc nhở nhau quét dọn nhà cửa, sân vườn và đoạn đường trước nhà mình hàng ngày, giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Bà Trương Thị Lý, tổ dân phố Hưng Long chia sẻ: Các đoạn đường ở khu dân cư do hội viên phụ nữ đảm nhận nên luôn sạch đẹp, không có tình trạng xả rác thải bừa bãi. Mỗi hội viên phụ nữ chúng tôi luôn tích cực vận động gia đình, người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đường phố xanh, sạch, đẹp.

Công tác BVMT được gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại và trở thành tiêu chí quan trọng trong việc bình xét, công nhận gia đình văn hóa. Chính vì vậy, người dân thị trấn Kiến Xương nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc BVMT như đóng phí vệ sinh ở khu dân cư; không vứt rác ra đường; rác thải sinh hoạt được để đúng nơi quy định. Với sự chung tay của mỗi người dân trong công tác BVMT, các khu phố, khu dân cư trên địa bàn thị trấn Kiến Xương luôn sạch, đẹp.

MINH NGUYỆT

Hội thảo chẩn đoán, điều trị một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ em

Hội Y học tỉnh phối hợp với Bệnh viện Nhi Thái Bình vừa tổ chức hội thảo chẩn đoán, điều trị một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ em hiện nay.

Tham gia hội thảo có gần 200 đại biểu là cán bộ, nhân viên đến từ các đơn vị y tế trong tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu được cán bộ Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về biểu hiện, cách điều trị một số bệnh truyền nhiễm đang lưu hành ở trẻ như cúm, bệnh do adeno virus gây ra; các biến chứng của bệnh, dấu hiệu tăng nặng... Các đại biểu cũng thảo luận nhiều vấn đề như nguyên nhân khiến dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến bất thường; cách điều trị, chăm sóc và phòng lây nhiễm cho trẻ em.

Hiện nay, một số dịch bệnh truyền nhiễm đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố. Số ca mắc cúm, sốt xuất huyết, adeno virus... vẫn ở mức cao. Nhiều trẻ phải nhập viện điều trị. Do đó, việc tổ chức hội thảo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế các tuyến để xử trí tốt hơn khi có bệnh nhi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương các phương pháp phòng, chống dịch và thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch.

HOÀNG LANH

Nâng cao năng lực sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình

Trường Mầm non Tân Phong, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư vừa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nâng cao năng lực sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, hơn 120 cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trên địa bàn huyện được theo dõi, tham dự các hoạt động giáo dục tại Trường Mầm non Tân Phong bao gồm: Hoạt động trong lớp, vẽ sáng tạo, cắt, dán, tô màu, vẽ tranh theo chủ đề; hoạt động kể chuyện cho bé nghe ở không gian ngoài trời, hoạt động cho bé trải nghiệm chăm sóc vườn rau... Sau dự giờ, cán bộ, giáo viên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dạy học thông qua hoạt động tạo hình.

Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về phương pháp tổ chức các hoạt động tạo hình, hướng tới mục tiêu khơi dậy, kích thích, phát triển tới đa khả năng cảm thụ nghệ thuật và năng lực sáng tạo sớm của trẻ ngay từ bậc học mầm non.



Hoạt động giáo dục "bé trải nghiệm chăm sóc vườn rau".

QUYÊN LƯU



Một góc thị trấn Kiến Xương.